

Pag-aaral ng coaching German



Pagdating sa pagsasanay sa Germany

para sa mga trainees na may background sa migration

Katayuan: 07/2023

Upang suportahan ang mga nagsasanay sa panahon ng kanilang pagsasanay o bago magsimula ng isang apprenticeship sa Schleswig-Holstein.

Target na grupo:	mga trainees o mga prospective na trainees
Antas ng wika:	B1-C1
Bilang ng mga kalahok:	indibidwal na pagsasanay o, sa mga pambihirang kaso, maliliit na grupo (max. 4 na kalahok)
Tagal:	5-10 appointment ayon sa pagsasaayos - bawat 45 minuto (1 TU)
Panahon:	Simula sa tag-araw Setyembre 1, 2023
Mga lokasyon ng pagsasanay:	karaniwang online / vhs cloud, opsyonal din nang personal

Mag-alok ng German learning coaching para sa mga trainees na may background sa paglipat

Sa modelong proyektong ito, gusto naming mag-alok ng learning coaching unit na 45 minuto bawat isa sa malapit na pakikipagtulungan sa mga kumpanya para sa iyong mga trainees. Ang aming mga lektor mula sa mga format ng kursong Aleman ay may mga angkop na kasanayan at karanasan sa disenyo ng mga yunit ng pagtuturo na ito. Ang layunin ay tukuyin ang mga kakulangan sa wikang ito sa humigit-kumulang 5 hanggang 10 online na appointment na maaaring malayang ayusin, kadalasan sa indibidwal na pagtuturo, at bumuo ng mga naaangkop na konsepto para sa pagkumpirma ng tagumpay sa pag-aaral. Bilang karagdagan, ang coaching ay dapat magsilbi sa paggamit ng hindi nagamit na bokabularyo ng Aleman at magsilbing paghahanda bago magsimula ang pagsasanay. Sa isip, 5 appointment nang maaga at 5 appointment para sa paglipat sa pagsasanay sa Germany. Sa mga indibidwal na kaso, mas maraming appointment ang maaaring i-book para sa magandang dahilan. Ang pangunahing layunin ng mga coaching unit ay ang paglipat ng mga kalahok sa libre at tinuturuan na alok ng German Adult Education Association (DVV) www.vhs-lernportal.de.

Pagkakasunod-sunod

Ang mga apprentice na karapat-dapat ay makakatanggap ng link mula sa kasosyong kumpanya (hal. ang pamamahala ng paaralan sa Segeberger Kliniken) bago magsimula ang kanilang pagsasanay o sa panahon ng kanilang pagsasanay. Pagkatapos ng dating napagkasunduan na quota (karaniwan ay 5 appointment), ang mga nagsasanay ay maaari na ngayong magsaayos ng mga online na pagpupulong (o, kung ninanais, mamaya nang personal) para sa pagtuturo ng wika. Ang mga lecturer ay gagawa ng pagtatasa/rekomendasyon.

Makipag-ugnayan sa pamamagitan ng: lerncoaching@vhssegeberg.de
Paksa: German learning coaching

Mga layunin:

Pagsasama-sama ng umiiral na antas ng wikang Aleman sa mga nagsasanay Bawasan ang mga paghihirap sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng iyong mga kasanayan sa wikang Aleman. Bilang resulta, iwasan ang paghinto sa pagsasanay at mga hadlang sa pag-aaral sa paaralan. Padaliin ang isang makabuluhang mas madaling pagsisimula (pagdating) sa pagsasanay sa Germany - iwasan ang mga bloke sa pag-aaral Kapag nagre-recruit, posibleng manalo ng mga karagdagang kalahok para sa pagsasanay sa pamamagitan ng mga alok na naghahanda para sa pagsasanay.

Ang sentro ng edukasyon para sa mga nasa hustong gulang sa Bad Segeberg ay may malawak na karanasan sa target na grupo na nabanggit. Lalo na sa larangan ng pagkuha ng wika, ang vhs ay nagkaroon ng mga pag-apruba (mga kurso sa integrasyon at mga kursong propesyonal sa wika) mula sa Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) mula noong 2016. Mula noong 2022, naghahanda na rin kami ng humigit-kumulang 20 tao para sa pagsasanay sa larangan ng nursing sa pakikipagtulungan sa nursing school ng Inner Mission sa Rickling. Ang panukalang ito (SKIFAP) ay pinondohan din ng estado ng SH. Sa kontekstong ito, malapit kaming nakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng sentro ng trabaho, ahensya ng pagtatrabaho, BAMF, BBZ Bad Segeberg, network ng negosyante na "Wir für Segeberg", ang lungsod ng Bad Segeberg at ang distrito.

Michael Kölln, Managing vhs Bad Segeberg Hulyo 10, 2023

<https://www.deepl.com/translator>